

Số: 263/KH-UBND

Mỹ Thạnh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”

Thực hiện Kế hoạch số 2298/KH-UBND ngày 19/3/2024 của ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”; UBND phường Mỹ Thạnh xây dựng Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trên địa bàn phường, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tỉnh năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo bền vững nhằm kỳ vọng tạo ra sự thay đổi lớn đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực.

Xác định công tác chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc nâng cao đời sống Nhân dân, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm các điều kiện sống tốt hơn, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Qua học tập, mỗi tập thể và cá nhân tự liên hệ, kiểm điểm, trao đổi và đề ra những công việc cụ thể, thiết thực làm theo Bác Hồ, Bác Tôn. Quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập, làm theo và nêu gương.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 22/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”; Kế hoạch số 118 -KH/ĐU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”.

2. Tổ chức học tập nội dung Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”

Cán bộ, công chức phường và người lao động thường xuyên nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng những nhiễu loạn gây phiền hà cho người dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị.

3. Tổ chức làm theo và nêu gương

3.1. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo

Mỗi cán bộ, công chức và người lao động nghiêm túc thực hiện viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn năm 2024. Đề ra những giải pháp, biện pháp và hướng khắc phục những hạn chế yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm.

3.2. Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Thường trực UBND phường phải nêu gương trong việc đăng ký và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, thiết thực về phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Tuyên truyền việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng của chuyên đề một cách thiết thực và hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị dưới nhiều hình thức như: Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; vận động cán bộ, công chức, người lao động, Nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động và người dân trên địa bàn phường.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Thường trực UBND phường sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức, người lao động đã đăng ký để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, định hướng giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị.

6. Những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng cùng chăm lo đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo đời sống Nhân dân, kết hợp chặt chẽ với chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Chăm lo đời sống Nhân dân là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và người lao động. Mọi chủ trương, hành động phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đời sống của các tầng lớp Nhân dân, nhất là các khu vực nông thôn. Coi trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Nói đi đôi với làm, làm gương để Nhân dân noi theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách Nội vụ:

Phối hợp với các cán bộ Phụ trách công tác Xây dựng Đảng hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động đăng ký, theo dõi, đôn đốc, báo cáo Đảng ủy, UBND phường việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và thực hiện quy trình tham mưu Đảng ủy, UBND phường khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

2. Ban Văn hóa và Thông tin:

Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 và những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức, người lao động noi theo bằng nhiều hình thức: xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; phát hiện, viết đăng tin, bài về cách làm hay, gương điển hình, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường.

UBND phường yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- UBND TP. Long Xuyên;
- Phòng Nội vụ TPLX;
- TT: Đảng ủy, HĐND phường;
- CT, các PCT. UBND phường;
- Lưu: VT.Thanh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Điều